

**๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. รับรอง**

กรณีคุณสมบัติที่ผู้สมัครนำมาใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ยังไม่รับรอง จะทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ หรือหากสอบคัดเลือกได้แล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองให้พร้อมก่อนที่จะมีการสมัครว่าคุณวุฒิที่จะนำไปใช้สมัคร เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. [www.otepc.go.th](http://www.otepc.go.th) เลือกหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” แล้วกดเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง” หรือทางเว็บไซต์ <http://qualificationbo.otepc.go.th/> ซึ่งคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกได้ ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ ให้ผู้สมัครสามารถสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา ว่าเคยเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่สถาบันเปิดสอนหรือไม่ หรือหากผู้สมัครตรวจสอบแล้วพบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิ ขอให้ผู้สมัครเร่งรัดดำเนินการแจ้งสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา ดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิโดยเร็ว เพื่อให้ทันก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิ์ของการสมัครคัดเลือก

**๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ผู้สมัครคัดเลือกนำมาใช้ประกอบการสมัคร**

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีกลุ่มวิชา/ทางที่ประกาศรับสมัครครั้งนี้ จำนวน ๕๘ กลุ่มวิชา นั้น

ผู้สมัครจะต้องสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง หรือคุณวุฒิ ที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จ การศึกษามา ซึ่งผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนว่าตรงตามกลุ่มวิชา/ทาง (๑) หรือตรงตามคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง (๒) ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้หรือไม่ (ตามบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทางของเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑) และในกรณีหลักฐานการศึกษา ของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครคัดเลือก ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการนับหน่วยกิต รายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้

๑) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้นับหน่วยกิต ในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๒) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

สำหรับ กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณา นับหน่วยกิต ผู้สมัครควรดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้ สถาบันการศึกษาออกเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับกลุ่มวิชา/ทาง ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระบุกลุ่มวิชา/ทาง ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากำหนดให้เป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-----

